

จุดประกาย  
วัยเกิน  
โดย...สาวรอบรู้

แนะนำบุคคลเด่นหรือดีชมได้...  
jir1319@hotmail.com  
โทร.089-7334395

## คนเก่ง ม.หาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ถือว่ามีนักกีฬาที่มีฝีมือไม่แพ้มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้รับการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยจะให้ความสำคัญกับการเล่นกีฬา เพราะเนื่องจากกีฬาเป็นวิชาพิเศษ ซึ่งคำกล่าวนี้ทุกคนต่างก็ยอมรับกันดี มีนักกีฬาทั้งหมด 4 ประเภทที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหัวหน้าของกีฬา 4 ประเภท คือ กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล และเปตอง

นายรัฐภูมิ สุมาลี กัปตันทีมฟุตบอล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีความรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยรวมถึงเพื่อนในทีม เราทุกคนมีความตั้งใจมากและมีการฝึกซ้อมอย่างหนักเป็นประจำทุกวัน ทั้งเช้าและเย็น เมื่อเราเข้ารอบลึกๆ จะมีการเก็บตัวที่แคมป์ฟุตบอลเจ็ดทีมแข่งแต่เราได้ทีหนึ่ง ทางมหาวิทยาลัยจะให้ความสะดวกและบริการทุกอย่างรวมถึงค่าใช้จ่าย นี่เป็นการก้าวไปสู่กระดืบหนึ่ง

นางสาวนัฐิยา สุตริภักษ์ หัวหน้าทีมวอลเลย์บอล ชั้นปีที่ 4 คณะบริหาร สาขาการบัญชี ในทีมของเธอจะมีทั้งหมด 13 คน แข่งเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2550 ที่ผ่านมา คู่แข่งในแต่ละมหาวิทยาลัยรู้สึกว่าจะไม่ยากแล้ว เพราะเรามีการฝึกซ้อมมาอย่างดี คือมหาวิทยาลัยจะได้รับการเข้ารอบ จะชนะเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทางมหาวิทยาลัยจะคอยเป็นกำลังใจ ให้การดูแลเป็นอย่างดีทั้งค่าใช้จ่ายรายเดือนและที่พัก รู้สึกภูมิใจ

พ่อแม่เองก็ภูมิใจ และจากการเล่นกีฬาบอลเลย์บอลทำให้เราได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ร่างกายแข็งแรง มีปฏิภาณไหวพริบดี เมื่ออยู่ในช่วงเรียนก็จะให้เพื่อนตัวให้ และคอยเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้เสมอ การเรียนกับกีฬาจะไปด้วยกัน

นายวิรุทธ สอนกุล หัวหน้าทีมบาสเกตบอล ชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยของเรา จะเป็นตัวแทนของภาคใต้ เพราะเรามีทีมซ้อมมาดี คู่แข่งคือ มหาวิทยาลัยทักษิณกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดูแล้วน่ากลัวแต่พอเจอก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด ทีมของเราจะฝึกซ้อมกันอย่างหนัก คือจะฝึกซ้อมกันทั้งปีตอนเย็นประมาณเวลา 17.30 น. มหาวิทยาลัยจะให้ไปเตรียมตัวที่กรุงเทพมหานคร โดยจะให้ความสะดวก วันนั้นก็ยังมีฝึกซ้อมอยู่เพื่อไปแข่งที่สุราษฎร์ธานี สำหรับการเล่นกีฬาทำให้เรามีร่างกายแข็งแรงและสามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีเพื่อน สร้างชื่อเสียง

นายนาบวิ บินมะเยาะ หัวหน้าทีมกีฬาเปตอง ชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นครั้งแรกของตนเองที่เข้ามาเป็นนักกีฬาเปตองของมหาวิทยาลัย จะใช้เวลาในการฝึกซ้อมประมาณ 3 เดือน ใช้ช่วงเย็นหลังเลิกเรียน ส่วนคู่แข่งคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะใช้วิถีเทคนิคของตนเอง เล่นไปก็มีสมาธิสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนทำให้สมาธิดีขึ้น นอกจากนี้เป็นกีฬาที่ได้เหรียญทองเหรียญแรกของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

กีฬาทุกประเภทที่ลงเล่นคือกีฬาจังหวัด แต่ที่เน้นคือกีฬา มหาวิทยาลัย ล่าสุดคือ วลัยลักษณ์เกมส์ ที่กำลังเตรียมตัวอย่างฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล และเปตอง ทุกประเภทจะมีการเรียนพร้อมทุกคน มหาวิทยาลัยจะซัพพอร์ตทุกอย่าง อยากบอกว่าการเล่นกีฬาไม่เกี่ยวกับการเรียน การแบ่งเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญ คือทำตรงนี้ให้ดีที่สุด

ยังมีคนเก่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่อีกคนที่ไปแข่งขันของกรมสรรพากร คือนางสาววิไลวรรณ แซ่ไล่ ชั้นปีที่ 4 คณะบริหาร สาขาคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศแผนงานประชาสัมพันธ์ กรมสรรพากร ตอนแรกตนได้เขียนบทความส่งเข้าประกวดเกี่ยวกับภาษีอากร จนได้เข้ารอบ แล้วไปเข้าแคมป์ 10 วันที่สมุทรปราการ เพื่อไปศึกษาดูงาน ในการนำเสนอเป็นหัวข้อของการเสียดภาษี

ในปัจจุบันจะมีการเสียดภาษีทางอินเตอร์เน็ต ทุกขั้นตอนจะมีอาจารย์คอยแนะนำ มีวิทยากรพิเศษสอนเรื่องการแสดง การทำเว็บไซต์ การใช้เสียง การส่งข่าว การใช้สายตา และยังได้ประสบการณ์อีกมาก ได้เจอเพื่อนเยอะมาก จากภาคใต้ก็มีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2 คน สงขลา 1 คน คือทีน ส่วนรางวัลที่ได้รับคือได้รับรางวัลเป็นที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอีกมาก

เสนอเป็นเพาเวอร์พอย และบรรยาย เป็นคนบรรยายเอง คู่แข่งน่ากลัว มีทั้ง 10 ทีม ตนเองเป็นทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ รู้สึกภูมิใจมาก รางวัลที่ได้จะนำไปเป็นทุนการศึกษาและให้พ่อแม่ ทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมเต็มที่ เพราะโครงการนี้เป็นโครงการครั้งแรก

อยากฝากว่ากิจกรรมไม่ทำร้ายใคร กล้าคิด กล้าแสดงออก อย่าคิดว่าฉันไม่กล้า ฉันไม่มีโอกาส กิจกรรมทุกกิจกรรมถ้ามีโอกาสน่าจะทำ โอกาสอยู่ตรงหน้าอย่าหยุด จงเดินเข้าหาโอกาส

โดย... น.ส.ฮาบี๊ะ หมดศิริ นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

